



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดเดิมให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการพิจารณาย้ายรายใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด จะไม่ได้รับการย้ายและแต่งตั้ง หรือหากได้รับการย้ายและแต่งตั้งไปแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ในกรณีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายรายใดปลอมแปลงเอกสารหลักฐานหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จนั้น จะถูกดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

(ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖)

ที่	ตำแหน่ง	โรงเรียน	รับย้าย	
			ชื่อ-สกุล	สังกัดเดิม
๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านโพนแพง	นายวิซชากร ทานาศรี	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๒	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ทุ่งคลองวิทยา	นายเสฏฐวุฒิ ศรีเดช	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
๓	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	คำม่วงจรัสวิทย์	นางสาวแววตา ไชยพันธ์	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๔	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	นาพันวิทยา	นายโกเมน ประทุมขำ	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๕	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านโนนค้อ	นายนิกร เขยชมศรี	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๖	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านนาไร่เดียว	นายวิมล ปัญญพิมพ์	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๗	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	หนองซอแมงผดุงวิทย์	นางนัฐกุล นรทัต	สพป.มหาสารคาม เขต ๓
๘	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ชุมชนบ้านบอนวิทยา	นางนัทธมน ญาณกาย	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
๙	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านโนนชาด	นายธงชัย ก้อนบุญใส	สพป.มหาสารคาม เขต ๒
๑๐	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านสีแยกสมเด็จ	นายกรชกร ขวดี	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านกอกวิทยาคม	นายวรวุฒิ มุลทา	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๒	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านบัวสามัคคี	สิบเอกนิพล จำศรี	สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
๑๓	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	หนองกุงสมเด็จ	นางสาวปัทมาพร คำคำมาตร	สพป.มหาสารคาม เขต ๒
๑๔	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	สามัคคีวิทยาคม	นางปริศนา โสภารีย์	สพป.มหาสารคาม เขต ๒
๑๕	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านหนองแสง	นายธนภพ แสนตุ้มทอง	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๖	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านห้วยฝา	นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๗	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	คำบงวิทยาคม	นายณรงค์ กุลเกลี้ยง	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๘	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	คำหมูนผดุงเวทย์	นายองอาจ แสงนิกุล	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๙	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านปลาขาว	นางสาวศรีธาดู เพียรภูเขา	สพป.สุรินทร์ เขต ๑
๒๐	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านบ่อแก้ว	นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๒๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านนากระเดา	นายประเด็จ ชมพุด	สพป.สกลนคร เขต ๑
๒๒	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านคำป่าหว้าน	นายวรชาติ สกุดเดช	สพป.มุกดาหาร
๒๓	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านสุขเจริญ	นายเอกโชติ โชติไสว	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๒๔	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านโพนสว่าง	นางสาวอุลัษพร เรืองไชย	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๒๕	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านสัมปอ	นางเนตรนภา รองจัตู	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
๒๖	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านคำอิหงษ์	นายปฏิรพ ภูสีดวง	สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
๒๗	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านหนองผือ	นายชัชชัย อุปสรรค	สพป.สมุทรสาคร
๒๘	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านสีแยกสมเด็จ	นางจารุวรรณ ม่วงกล้า	สพป.สระบุรี เขต ๒